
ส ำเนำบันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุมพุก 
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๑/๒๕60 

ในวันพฤหัสบด ีที่  11   พฤษภำคม  2560   เวลำ  ๑๐.๐๐  น.   
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุมพุก 

 
รำยช่ือผู้มำประชุม 
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นายสนุทร         ชาตาดี 
นางอนงค์   วงลาษ ี
นายสมพร       การะเกษ 
นายพชิิต       พุฒตาลดง 
นายอุดร        กุลวงศ ์
นายไพบลูย์     ผาสุขมุล 
นางสมพงษ์     ป้องกัน 
นายส าราญ     นาคศรี 
นายประมูล      ศรีวิสุทธิ ์
นายสวัสดิ์        น าภา 
นายศักดิ์สกล     ชูชนะ 
นายสทุัน          ช านาญคา้ 
นายสมาน         พวงศรี 
นายประสิทธิ์      ต้นค า 
นายเดชชาย       เชิดช ู
นายสพุรรณ      ชื่นชม 
นายพิมพ์พงศ์  ไชยนา 
นางเพ็ญมณี       มาลัย 
นายถวิล            หารนิไสล 
นางสัมฤทธิ์  กลิ่นแก้วนพรัตน์ 
นางปราณี         มงคลน า 
นายสมคิด         ปัญญาใส 
นางเฉลียว          คงด ี
นางสุภี               ค าภาษา 
นายบุญถิน          พาลี 
นายสวุิจารย์        ปัญญาใส 
นายธวชัชัย         ไชยนา 
นายบุญเกรียง     วราห์ค า 
นายสฤษดิ์           ค้าคล่อง 
นางสาวอ้อย        แสงใส  
นายทองสุข         ขันแก้ว 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
เลขานุการสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต.       
สมาชิกสภา อบต. 
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สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 

สุนทร         ชาตาด ี
อนงค์         วงลาษ ี
สมพร        การะเกษ 
พิชิต         พุฒตาลดง 
อุดร          กุลวงศ์ 
ไพบูลย์       ผาสุขมุล 
สมพงษ์       ป้องกัน 

- ลาประชุม- 
ประมูล      ศรีวิสุทธิ ์
สวัสดิ์        น าภา 
ศักดิ์สกล    ชูชนะ 

- ลาประชุม- 
สมาน         พวงศรี 

- ลาประชุม- 
เดชชาย      เชดิช ู
สุพรรณ      ชื่นชม 
พิมพ์พงศ์    ไชยนา 

- ลาประชุม- 
ถวิล          หารินไสล        
สัมฤทธิ์     กลิ่นแก้วนพรัตน์
ปราณี         มงคลน า 
สมคิด         ปัญญาใส 
เฉลียว          คงดี 
สุภี               ค าภาษา 
บุญถิน          พาล ี
สุวิจารย์        ปญัญาใส 
ธวัชชัย         ไชยนา 

- ลาประชุม- 
สฤษดิ์           ค้าคล่อง 
อ้อย         แสงใส 

- ลาประชุม- 
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รำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
6 

นายวสันต์   ชัยภูม ิ
นายเล็ก      สีหิน 
นายอรุณ     จวนสาง 
นายสุรพล    ศรีจันทร์ 
นายวีรภัทร   หลักด่าน 
นายจิตติคุณ    จวนสาง 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการฯ นายก อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
นักวิเคราะห์นโยบาบและแผน 

วสันต์    ชัยภูม ิ
เล็ก      สีหิน 
อรุณ   จวนสาง 
สุรพล    ศรีจันทร์ 
วีรภัทร   หลักด่าน 
จิตติคุณ   จวนสาง 

 

 
เริ่มประชุมเวลำ   ๑๐.๐๐  น. 

 เมื่อสมาชิกสภาอบต. ลุมพุก  ครบองค์ประชุม เลขนุการสภาอบต. (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ) ได้
กล่าวเชิญประธานสภา อบต.ลุมพุก จุด ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และน าสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน เสร็จแล้ว จึงได้
อ่านประกาศอ าเภอค าเข่ือนแก้ว เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก สมัยวิสามัญ สมัยที ่1 ประจ าปี  
พ.ศ. 2560  พร้อมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
 

ประธำนสภำฯ  เรื่องการเตรียมความพร้อมในการเดินทางเข้ากราบถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แจ้งผู้เข้าร่วมเดินทางเตรียมความพร้อมที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุก ในวันที่  14  พฤษภาคม  2560  เวลา 14.00  น.  และรับฟังค าชี้แจงจาก
ท่านนายอ าเภอค าเขื่อนแก้ว  เวลา 15.00  น.   ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอค าเขื่อนแก้ว
ก่อนออกเดินทาง         

  

ที่ประชุม    -  รับทราบ- 
 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธำนสภำฯ ขอให้ที่ประชุมตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  

ครั้งที่  1 /2560 ในวันที่  6   มีนาคม   2560  ว่ามีข้อที่จะต้องแก้ไขหรือเพ่ิม หรือไม่
อย่างไร  
 

ที่ประชุม    -  มีมติรับรอง –  
 
 

ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถำม 
 

ประธำนสภำฯ ถามสมาชิก ว่ามีท่านใดจะตั้งกระทู้ถามคณะผู้บริหารหรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี – 
 

 

ระเบียบวำระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
 

- ไม่มี – 
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ระเบียบวำระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 5.1 เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติกระท ำกำรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุมพุก 

ประธำนสภำ อบต. ผมได้รับญัตติจาก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ว่าเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว ได้
ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ในการท ากิจการนอกเขตเทศบาล
ต าบลค าเขื่อนแก้ว ซึ่งรายละเอียดผมขอเชิญ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ชี้แจง 
รายละเอียด 

นำยก อบต. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ลุมพุก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวสันต์  ชัยภูมิ ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุก ด้วยเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วกับชุมชนในเขตเทศบาล มีความประสงค์จะจัด
งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจ าปี 2560 ในระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2560 โดย
จะท าการแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณทางสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 1 ต าบลลุมพุก (ทางไปบ้านโคกกลาง) เนื่องจากในการจัดกิจกรรมแข่งขัน
บั้งไฟขึ้นสูง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 โดยฐานจุดบั้งไฟอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ในการนี้เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว จึงขอความอนุเคราะห์
น าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบและ
ขั้นตอนจึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกพิจารณาอนุมัติให้กระท าการในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกดังกล่าว เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เพ่ือ
ขอความเห็นชอบในการด าเนินการนอกเขตเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว ต่อไป 

 

ประธำนสภำฯ  ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับญัตติ
นี้หรือไม่ 

 

ที่ประชุม  -  นายพิชิต   พุฒตาลดง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่1 เห็นด้วยเป็นการสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมแต่ผลกระทบเก่ียวกับความเสียหายและความปลอดภัยที่ตามมา ว่าจะเกิดขึ้นใน
การจัดงานครั้งนี้โดยเฉพาะการเหยียบย้ าข้าวในบริเวณท่ีนา ซึ่งอาจท าให้พืชผลทางการ
เกษตรเสียหายและให้รับผิดชอบในผลกระทบในด้านอื่นๆด้วยก็จะเป็นการดี โดยเฉพาะ
เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วต้องรับผิดชอบด้วย 

 

ประธำนสภำฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ 
 
ที่ประชุม                                - ไม่มี – 
 
นำยก อบต.                 ผมจะลองประสานและสอบถามถึงปัญหาที่เกิดข้ึน และหาแนวทางแก้ไข พร้อมจะแจ้งให้

ผู้น าในพ้ืนที่ทราบอีกต่อไป 
 
ประธานสภาฯ               มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลลุมพุก และให้ความเห็นชอบ โดยมีมติดังนี้ 
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ที่ประชุม                     มีมติเห็นชอบยินยอมให้เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วด าเนินกิจการนอกเขตเพ่ือด าเนินการ

ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
                               เหน็ชอบ            จ านวน       23     เสียง 
                               ไม่เห็นชอบ         จ านวน        -       เสียง 
                               งดออกเสียง        จ านวน       1       เสียง 
 

ประธานสภาฯ              สรปุเป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  มีมติเห็นชอบยินยอมให้
เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว  ด าเนินกิจการในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก
ในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ประจ าปี พ.ศ. 2560 

 

 5.2  เรื่อง พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบขอโอนเงินงบประมำณเพื่อมำตั้งจ่ำยเป็นรำยกำร
ใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 

ประธำนสภำฯ ผมได้รับญัตติจาก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เพ่ืออนุมัติ โอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม  เพ่ือให้สมาชิกได้พิจารณาครับ 

 

นำยก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และสมาชิกสภาสมาชิกสภาองค์การ
   บริหารส่วนต าบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายวสันต์  ชัยภูมิ  ต าแหน่ง  นายก
   องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  
   เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดย อาศัยอ านาจตามความ 

ในข้อ 27  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

  รำยกำรที่ 1. โอนลด 
แผนงานการเกษตร   งานส่งเสริมการเกษตร   งบบุคลากร   ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  

งบประมาณที่ตั้งไว้  200,000 บาท  (สองแสนบาทถ้วน)  ขออนุมัติโอนลด  จ ำนวน  199,000  
บำท  (หนึ่งแสนเก้ำหม่ืนเก้ำพันบำทถ้วน)    

  รวมขอโอนลดงบประมำณทั้งสิ้นจ ำนวน  199,000  บำท  (หนึ่งแสนเก้ำหม่ืนเก้ำพันบำทถ้วน) 
 

  โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   งบลงทุน   

ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
1.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายประปา พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บ้านขี้เหล็ก  หมู่ที่ 

4 เป็นเงิน  74,000 บาท  (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
2. เพ่ือจ่ายตามโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ าดิบแบบซัมเมิส  พร้อมวางท่อ P.V  เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง ขนาด 2  นิ้ว  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  บ้านโนนยาง  หมู่ที่  6  เป็นเงิน 125,000 บาท  
(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

  รวมขอโอนเพิ่มงบประมำณทั้งสิ้นจ ำนวน  199,000  บำท  (หนึ่งแสนเก้ำหม่ืนเก้ำพันบำทถ้วน) 
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  รำยกำรที่ 2.โอนลด 

แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบด าเนินงาน  ประเภทค่า
ใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  โครงการอบรมให้
ความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  งบประมาณท่ีตั้งไว้  80,000 บาท  (แปดหมื่นบาทถ้วน)   ข อ
อนุมัติโอนลด  จ ำนวน  59,000  บำท  (ห้ำหม่ืนเก้ำพันบำทถ้วน)    

  รวมขอโอนลดงบประมำณทั้งสิ้นจ ำนวน  59,000  บำท  (ห้ำหม่ืนเก้ำพันบำทถ้วน)    
 

  โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบด าเนินการ  ประเภทค่า

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เพ่ือจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ชนิดสายสะพาย 
จ านวน 1  เครื่องๆละ 59,000  บาท  (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้   

   -  ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาต้องไม่น้อยกว่า  40  ลิตรต่อชั่วโมง 
   -  ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
   -  ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า  25  แรงม้า 
   พร้อมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องครบชุด 
  รวมขอโอนเพิ่มงบประมำณทั้งสิ้นจ ำนวน 59,000  บำท  (ห้ำหม่ืนเก้ำพันบำทถ้วน)    
 

  รำยกำรที่ 3. โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน    งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   งบบุคลากร   

ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  งบประมาณท่ีตั้งไว้  810,000 บาท  (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
ขออนุมัติโอนลด  จ ำนวน  26,000  บำท  (สองหม่ืนหกพันบำทถ้วน)    

  รวมขอโอนลดงบประมำณทั้งสิ้นจ ำนวน  26,000  บำท  (สองหม่ืนหกพันบำทถ้วน)    
 

  โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  

เพ่ือจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด  15  ลิตร  จ านวน 2  เครื่องๆละ 13,000  บาท  รวมเป็นเงิน 
26,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้   

   - สามารถดูดฝุ่นและน้ าได้ 
   -  เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์    
 

ประธานสภา อบต.         สมาชิกสภา อบต. ลุมพุก ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียดที่ท่านนายก อบต. ได้แถลงไปแล้ว 
                              นั้นต่อไปผมขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ 
 

ที่ประชุม - นายศักดิ์สกล  ชูชนะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 4  เห็นด้วยกับการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเพ่ือ
เป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ดีกว่าโครงการที่ไม่เป็นรูปธรรม 

 

ประธานสภา อบต.        ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุม                     มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

                               มีมติดังนี้      -  อนุมัติ             23           เสียง 
                                              -  ไม่อนุมัติ            -            เสียง 
                                              -  งดออกเสียง        1            เสียง 
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ประธานสภา อบต.        สรุปเป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอน 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

   ๕.3  เรื่องรำยงำนติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 3 ปี  
ประธำนสภำฯ ผมได้รับญัตติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่องรายงานผลของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2559  ข้อ 13 
(3)  ผมจึงขอเชิญนายกอ่านญัตติการรายงานผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 3 ปี   เชิญครับ 

 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ  ทุก
ท่าน ข้าพเจ้า นายวสันต์  ชัยภูมิ  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   ขอเสนอ
ญัตติต่อสภาองค์การบริหารสว่นต าบลลุมพุก   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2559  ขอ้ 
13 (3)  บัญญัติไว้ว่า  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน   อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  รายละเอียดการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เชิญ นายจิตติคุณ  จวนสาง  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ครับ 

 

นายจิติคุณ   จนสาง   เสนอรายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีเป็นเวลาสมควร 
 

ประธานสภา อบต.         สมาชิกสภา อบต. ลุมพุก ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียดไปแล้วนั้นต่อไปผมขอให้ท่าน
สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ 

ที่ประชุม  - รับทราบ - 
 

ระเบียบวำระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

ประธำนสภำ         ได้สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใด จะสอบถามหรือเสนออะไรหรือไม่ 

ที่ประชุม  -  นายพิชิต   พุฒตาลดง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 อยากให้รีบด าเนินการให้ครบทุกหมวด
ทุกแผน ถ้ายังไม่ได้ด าเนินการขอให้ท่านนายกเร่งด้วยครับ 

- นายศักดิ์สกล  ชูชนะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 4  เรื่องการติดตั้งเครื่องกรองน้ าแล้วประชาชนไม่
ใช้  จะแก้ปัญหาอย่างไร 

 -  นายพิชิต   พุฒตาลดง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีการท างานต้องมี
การขัดแย้งกันบ้าง  หากไม่ท างานก็ไม่เห็นปัญหา  อยากให้ทุกท่านศึกษาระเบียบ  และ
อ านาจหน้าที่ของตนเอง 

   - นายถวิล   หารินไสล  สมาชิกสภา หมู่ที่  9  เรื่องการก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที่ 9 และ
หมู่ที่  15 มีความแตกต่างกันอย่างไร 

 - นายไพบูลย์   ผาสุขมูล  สมาชิกสภา หมู่ที่ 2  เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าทางไปบ้านส าโรง 
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ประธำนสภำฯ ถามสมาชิกสภา อบต.ว่ามีสมาชิกท่านใดจะถามหรือเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีเชิญ
ท่านนายกชี้แจง ครับ 

นำยก อบต.          ครับ ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามมาผมขอชี้แจงดังนี้ 

 -  การขยายเขตไฟฟ้าตอนนี้ส่งเอกสารให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว
ครับ 

ประธำนสภำฯ ถามสมาชิกสภา อบต.ว่ามีสมาชิกท่านใดจะถามหรือเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่  ครับ 

ที่ประชุม ไม่มี สมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายอีก 

ประธานสภา อบต. ถามสมาชิกว่า มีสมาชิกท่านใดจะถามหรือเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิด
การประชุม 

ประธำนสภำ อบต.   กล่าวปิดประชุม  เวลา ๑๒.00 น. 

 
 
 

(ลงชื่อ)      สมพร  การระเกษ    นสผู้บันทึกการประชุม 
                 (นายสมพร   การะเกษ) 
                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
 
 

- ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เห็นว่าถูกต้อง 
 
 
 (ลงชื่อ)   สุพรรณ   ชื่นชม  ผู้ตรวจ   (ลงชื่อ) สุภี   ค าภาษา   ผู้ตรวจ 
          นายสุพรรณ   ชื่นชม        นางสุภี   ค าภาษา    
     สมาชิก.อบต            สมาชิก.อบต 
 

 (ลงชื่อ)   ปราณี   มงคลน า  ผู้ตรวจ    
          นางปราณี   มงคลน า               
     สมาชิก.อบต          
 
- องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ   สมัยที่ 2 ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 
2560 เมื่อคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  11   พฤษภาคม  2560 
 
 
 

    (ลงชื่อ)       สุนทร  ชาตาดี      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                (นายสุนทร   ชาตาดี) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
 
 


